

'ธรรมนัส'หาทางป้องกัน ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหการเผาในพื้นที่ต้นเหตุทั้งข้าว ข้าวโพด และอ้อย โดยถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค นำมาพิจารณาประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ชี้แจงสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ดำเนินการเชิงรุกผ่านหลัก 3R ประกอบด้วย 1.Re-Habit : ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชเป็นการปลูกแบบไม่เผา ภายใต้มาตรฐาน GAP PM2.5 Free 2.Replace with perennial crops : ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง จากพืชที่ยังใช้

ระบบการเผา เช่น ข้าวโพด เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น และ 3.Replace with Alternate crops : ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นราบ โดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อดิน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1.ป้องกันปรามการเผา เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร 28,855 ราย บนพื้นที่ 60,750 ไร่ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้หยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา 2.นำร่องโครงการต้นแบบ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้มาตรฐาน GAP PM2.5 Free โดยเป้าหมายเป็นพื้นที่ในเขต จ.เชียงใหม่และพะเยารวม 2,664 แปลง พื้นที่ 25,162 ไร่ และ 3.งานวิจัยและพัฒนา ศึกษาพฤติกรรมลดสนใจเผาวัสดุเหลือใช้

ในข่าว

สำหรับการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP PM2.5 Free โดยกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายจะเสนอให้เกษตรกรได้รับสิทธิพิเศษ เป็นค่าตอบแทน หรือ เข้าถึงแหล่งทุนด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษซึ่งรวมถึงสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตที่ไม่เผาด้วย และขอความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตที่ไม่เผาราคาที่สูงกว่า จะสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกทั้งในพื้นที่สูงและที่ราบ โดยสนับสนุนเงินทุนช่วงรอเก็บเกี่ยวจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดงาน KICK OFF การรณรงค์ปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ที่ จ.เชียงใหม่



เร่งป้องกัน : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเผาทั้งข้าว ข้าวโพด และอ้อย โดยถอดบทเรียนปัญหา อุบัติเหตุ มาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการ



ไทยรัฐทีวี โลฟสโตร์ กีฬา บันเทิง ดวง หวย นิยาย ซือบปิ้ง MONEY



3 ม.ค. 2567 21:44 น.

“ธรรมนัส” น้อมรับฟัง พร้อมปรับปรุง มุ่งให้เกษตรกรหลุดพ้นกับดักความยากจน

“ธรรมนัส” เปิดใจรับฟังทุกฝ่าย พร้อมปรับปรุง ก.เกษตรฯ มุ่งเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรหลุดพ้นกับดักความยากจน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม เพิ่มรายได้

เมื่อเวลา 20.32 น. วันที่ 3 มกราคม 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงหลังฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ว่า ขอขอบคุณผู้อภิปรายที่นำข้อมูลมาอภิปรายกับความเป็นจริงของพี่น้องชาวนาในปัจจุบัน รัฐบาลทุกสมัยให้ความสำคัญ และขนานนามชาวนาว่าคือกระดูกสันหลังของประเทศ แม้กระทั่งการหาเสียงเลือกตั้งก็มักพุ่งเป้าไปที่ชาวนา รัฐบาลชุดแล้วชุดเล่าต้องการพัฒนาชีวิตของชาวนา รวมถึงรัฐบาลปัจจุบัน แต่เหตุใดเกษตรกรยังติดกับดักวงจรอุบาทว์ ดังนั้นต้องปรับโครงสร้างการพัฒนาเกษตร โดยเฉพาะข้าวเป็นเรื่องสำคัญ แม้กระทั่งคำถามแรกที่ถามคนมาเยี่ยมเยียน ยังถามว่าทานข้าวหรือยัง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาข้าวเป็นงานหนัก ซึ่งตนเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน และผู้บริหารกระทรวง หารือกันมาตลอดภายใต้งบประมาณจำกัด เคยแถลงนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ไปว่าจะส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนา ต้องยอมรับว่ากระทรวงเกษตรฯ ต้องพัฒนาตัวเอง ใส่ใจจริงในการแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนา รวมถึงการปรับโครงสร้างการทำนา ปัจจุบันข้าวผลิตปีละ 20 ล้านตัน เก็บไว้บริโภค 10 ล้านตัน ส่งออกไม่เกิน 8 ล้านตัน ที่เหลือเป็นปริมาณข้าวที่สะสม และทำให้ราคาข้าวตกต่ำ มาตรการต่างๆ พยายามทำได้ครบงบประมาณจำกัด ภายใน 4 ปี ต้องปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่ ซึ่งในปี 2566 งบประมาณ 15,000 ล้านบาท กรมการข้าว ไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียว เนื่องจากต้องเอาเงินไปเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ส่วนปี 2567 กรอบวงเงิน 4,000 กว่าล้านบาท งบใช้ประจำก็ 1,000 กว่าล้านบาท ส่วนที่เหลือแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อชาวนาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สิ่งที่กำลังจะทำคือ กรมการข้าว ต้องเปิดกว้าง รับรองการวิจัยของสถาบันต่างๆ รวมถึงศูนย์วิจัย และประกาศให้ชาวนาได้ทดลองปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ๆ รวมไปถึงเรื่องการลงทุนการผลิต สิ่งสำคัญคือเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม โดยตนกำลังให้กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโอกาสให้ผู้มีเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ มาลงทะเบียนเพื่อให้บริการในแต่ละตำบล อำเภอ เพื่อใช้ในพื้นที่ ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกที่มีการอภิปรายว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงใหญ่ที่ถูกตัดงบประมาณ โดยปีนี้เหลือ 188,000 กว่าล้านบาท เราต้องปรับปรุงตัวเอง เปิดหูเปิดตาฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน



จ.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนประเด็นการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน มีแนวทางการขอจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ และทำตามสำนักงบประมาณกำหนด นอกจากนี้ กรมการข้าว ที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ปีละ 100,000 ตัน ยังมีการสนับสนุนโครงการให้เปล่า และโครงการขายเมล็ดพันธุ์ในราคาถูก ซึ่งในปี 2566 มีการจำหน่าย 58,700 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ ขณะที่โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะมุ่งเน้นที่ยังขาดความพร้อม โดยการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 11 วัน ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ กรณีที่ล่าช้าอาจเกิดจากเอกสารไม่มีความพร้อม หรือความไม่ใส่ใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรต้องนำไปแก้ไข

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงตั้งข้อสังเกตงบกระทรวงเกษตรฯ มีจำนวนน้อย แต่มีกองทุนภายใต้การดูแลจำนวนมาก ยอมรับว่าจริง กระทรวงเกษตรฯ มีกองทุน 14 กองทุน แต่ที่มีความสำคัญ และมีเม็ดเงินสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้เพียง 5 กองทุนเท่านั้น ก่อนกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาใช้เวลาในการเดินทางไปตรวจราชการ ขอขอบคุณ สส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ให้ความสำคัญเกษตรกรในปัญหาต่างๆ รวมถึงที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ ประมง ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณทุกกรม ทุกส่วน ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเพื่อประชาชนทั่วประเทศ



ทางด้าน นางฐิติมา ฉายแสง สส. ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย ลูกชิ้นสิทธิ์พาดพิง โดยทราบว่างบประมาณมีจำกัด แต่อยากให้ประกาศทิศทางเกษตรของประเทศอย่างชัดเจน ดังเช่นที่เวียดนามกล้าประกาศเปลี่ยนเป็นเกษตร รายได้ดี ประเทศไทยกล้าบอกประชาชนหรือไม่ จะช่วยลงทุนทำมาหากินได้หรือไม่ และไทยนำเข้าถั่วเหลือง เกือบ 90% แต่กลับไม่ถูกพูดถึง ไม่เห็นโครงการที่สนับสนุนให้ปลูกถั่วเหลือง รวมถึงเกษตรกรอัจฉริยะ จึงอยาก ทราบทิศทางในส่วนนี้

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ตอบว่า ขอภัยที่ลืมนับประเด็นนี้ กระทรวงเกษตรฯ กล้าทำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เกษตรกรให้หลุดพ้นกับดักความยากจน โดยจะใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ถ้าตลาดล้นเรา จะไม่ส่งเสริม การทำนา 3 รอบต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรากำลังรณรงค์ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วเหลือง การปลูก พืชทดแทน ขณะนี้กำลังให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล ผ่านโครงการเข้มเป็ยนโปรดักต์ คือ สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วมีตลาดรองรับ ผลิตไม่ต้องมาก แต่สร้างรายได้เกษตรกร เราจะกล้าเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของเกษตรกร และเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ปฏิเสธ ก่อนจบการชี้แจงในเวลา 21.01 น.

'ไชยา'ชวนวัดกรรมพัฒนาโคนมไทย

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” ที่เชิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานดังกล่าว

นายไชยา กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดโคนมยังสามารถเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากมีผู้ต้องการรับซื้อน้ำนมดิบจำนวนมาก จึงมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้น รวมถึงมีมาตรการลดต้นทุนการผลิต นำนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ผลักดันแบรนด์ตัวแดงให้เติบโตเป็นแบรนด์พรีเมียม เพื่อส่งจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งเป้าหมายตลาดจีนเป็นสำคัญ เนื่องจากมีกำลังซื้อสูง

ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างมาก

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน อาทิ การพบปะผู้เกี่ยวข้องในวงการที่พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้มากขึ้น โดยมีการจัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและการเสวนาร่วมกัน เช่น ตัวอ่อนโคพันธุ์ เรกเดน ประเทศเดนมาร์ก คลินิกเครื่องรีดนม โครงการ อ.ส.ก. รักนม รักฟาร์ม ยกกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer เป็นต้น

กรมประมงเพาะพันธุ์ปล่อยปลาที่เราแม่น้ำตากใบ

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปลาที่เรา ในประเทศไทย พบ 2 สกุล 17 ชนิด ซึ่งชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ *Eleutheronema tetradactylum* และ *Polydactylus macrochir* พบการทำประมงในหลายพื้นที่ แต่พบมากที่ จ.นราธิวาส โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง อ.ตากใบ และแม่น้ำตากใบ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราหนวดสี่เส้น (*Eleutheronema tetradactylum*) โดยชาวประมง จะนำมาแปรรูปเป็นปลาที่เราเค็ม จนได้รับสมญาว่าเป็น “ราชาแห่งปลาเค็ม” และได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ทั้งนี้ ด้วยความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาที่เราในแม่น้ำตากใบมีปริมาณสูง ทำให้ผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส จึงเร่งดำเนินโครงการ “เพาะปลาที่เราปล่อยลงแม่น้ำตากใบ” ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อ

เพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ เป็นวัตถุดิบป้อนสู่กระบวนการแปรรูปปลาที่เราเค็ม โดยระยะแรกจะดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ นำมาเลี้ยงจนได้ขนาด จากนั้นจะเพาะพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ เมื่อได้ไข่ปลาจะทำการเพาะฟักและอนุบาลจนได้ขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร จึงจะนำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำตากใบ ตั้งเป้าหมายไว้ 100,000 ตัวต่อปี

นายบัญชา กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงปลาที่เราและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มผลผลิตและเมื่อปล่อยให้ลูกพันธุ์ปลาที่เราเติบโต เป็นพ่อแม่พันธุ์สามารถสืบพันธุ์วางไข่ ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณปลาที่เราขึ้นมาทดแทนได้ ทำให้ชาวประมงนราธิวาส สามารถจับปลาที่เราจากธรรมชาติได้มากขึ้น ตลอดจนมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตปลาที่เราเค็มต่อเนื่อง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12090

หน้า: 6(บนขวา), 13

Col.Inch: 163.01 Ad Value: 252,665.50

PRValue (x3): 757,996.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไจกระเทียมสหกรณ์แม่สะเรียง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายเท่าตัว

หลากหลาย

13

ไจกระเทียมสหกรณ์แม่สะเรียง
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายเท่าตัว



ไจกระเทียมสหกรณ์แม่สะเรียง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายเท่าตัว

ไจกระเทียม” คือหัวใจ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด จึงเห็นหน้าต่อยอดพัฒนาสินค้าเกษตรมุ่งตลาดสุขภาพ กระเทียมไทย เป็นสมุนไพรขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเผ็ดร้อน เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาหลากหลาย ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมัน ลดน้ำตาลในเลือด

ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

จุดเด่น คือ เป็นสีม่วง มาจากสารอัลลิเนสเอนไซม์ (alliinase) รสเผ็ด อุนกว่า



กระเทียมในพื้นที่อื่น เนื่องจากพื้นที่ปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลที่ 800-1,200 เมตร

อีกทั้งแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดสุดท้ายที่พระอาทิตย์ตก ทำให้กระเทียมในอำเภอแม่สะเรียง ได้รับแสงแดดยาวกว่าพื้นที่อื่น

เดิมที่สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด รวบรวมกระเทียมสดจำหน่าย และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง จึงนำกระเทียมที่รวบรวมจากสมาชิกนอกจากจะจำหน่ายกระเทียมสด กระเทียมมัดजूกและกระเทียมดัดลอนแล้ว



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12090

หน้า: 6(บนขวา), 13

Col.Inch: 163.01 Ad Value: 252,665.50

PRValue (x3): 757,996.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ใจกระเทียมสหกรณ์แม่สะเรียง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายเท่าตัว

ยังนำมาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ “ใจกระเทียม”
กระเทียมผง 100% สร้างรายได้เพิ่มอีกหลายเท่าตัว



ไชยศรี กองแก้ว

น.ส.ไชยศรี กองแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เผยว่า สหกรณ์รวบรวมกระเทียมสดจากสมาชิกซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 153 ไร่ ปริมาณผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ 800 ตัน/ฤดูกาลผลิต โดยจะรับซื้อในราคาน้ำตาล

จากนั้นนำมาเก็บให้เป็นกระเทียมแห้งขาย ซึ่งได้ราคาดีที่ขึ้นอยู่กับปริมาณโลกกรัมละไม่เกิน 40-60 บาท แล้วแต่ราคาตลาดในช่วงนั้น

“แต่พอนำมาแปรรูปเป็นกระเทียมผงอัดแคปซูล มูลค่าในกระเทียมผง 1 กิโลกรัม จะได้ 4,000 บาท จะเห็นได้ว่าราคาจะสูงขึ้นมากหลายเท่าตัว จึงทำให้เราสามารถซื้อผลิตผลจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด”

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ยังบอกอีกว่า กระเทียมที่เรานำมาแปรรูปจะเป็นกระเทียม GAP เราส่งเสริมตั้งแต่การปลูก ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก พร้อมกับได้มีการแนะนำส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพและปลอดภัย

สำหรับเงินทุนที่สหกรณ์นำมาสนับสนุนสมาชิกรวมกัน สหกรณ์ขอกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้สมาชิกนำไปลงทุนปลูกกระเทียมและได้รับดอกเบี๋ยต่ำ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ด้านแปรรูป สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์การแปรรูปกระเทียมแบบครบวงจร

และยังมีภาคเอกชน สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12090

หน้า: 6(บนขวา), 13

Col.Inch: 163.01

Ad Value: 252,665.50

PRValue (x3): 757,996.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ใจกระเทียม สหกรณ์แม่สะเรียง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายเท่าตัว



ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ออ. และฮาลาล ซึ่งโรงแปรรูปกระเทียมมีกำลังการผลิต 500 กระปุก/วันตามออร์เดอร์ของลูกค้า

วณะที่ นางอภิรดี เมืองชาย หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นสมาชิกสหกรณ์มานานกว่า 10 ปีปลูกกระเทียมบนพื้นที่ 3 ไร่

สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้ามาอบรม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐาน GAP

เมื่อสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าตลาด ทั้งให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตนเอง

มีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปัจจุบันสหกรณ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Shopee, Lazada, เพจ Facebook : สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เพจ Facebook : ใจกระเทียม กระเทียมแคปซูล ผงกระเทียม 100% By Coop แม่ฮ่องสอน

รวมทั้งสหกรณ์มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในบางจังหวัดเป้าหมายในปี 2567 ได้เตรียมการเชื่อมโยงขยายตลาดในภาคอีสาน และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี คาดว่าจะทำให้ออร์เดอร์ในการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากกระเทียมผงแคปซูล กระเทียมผงปรุงรส ยังมีขมิ้นแคปซูล และกระชายแคปซูล ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตทะเบียน ออ. และจะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนา คือ “ผงสามเกลอ” ใช้หมักอาหาร ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับอุปกรณ์การผลิต

นอกจากพัฒนาการผลิตกระเทียมให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใช้ตลาดนำผลิตแก้ปัญหาหาราคาตกต่ำแล้วยังเน้นวัดกรรมมาต้อออกในการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน และช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนใจอุดหนุน “ใจกระเทียม” ติดต่อได้ที่ 08-8263-3878 และ 0-5368-1941 พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าสั่งซื้อ



เกษตรวันนี้..... ● เผยข่าวดีรับปี 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดโครงการ “ยุวชนเกษตรรุ่นใหม่” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เบื้องต้น มี “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” เข้าร่วม..... ● ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่บ้านเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และกลุ่มอาสาสมัคร โดยจะมุ่งเน้นให้ความรู้และการสนับสนุนให้ตรงจุดสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน โดยทั้ง 2 กลุ่มจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันดำเนินการ รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร..... ● เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่จริงที่บ้านของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงวัวเพิ่ม รวมถึงการมอบพันธุ์วัวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้กับตนเอง..... ●

นายกฯหล้าปลื้ม

สินค้าเกษตรไทยยังเติบโตได้ดีในตลาดโลก



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยในตลาดโลก พบว่า ไทยยังคงรักษาตลาดส่งออกได้ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม 2566) เท่ากับ 2,012,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,987 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 โดยไทยมีมูลค่าการค้ากับจีน (23.49%) มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ อาเซียน (22.81%) สหรัฐอเมริกา (8.03%) สหภาพยุโรป (7.67%) และญี่ปุ่น (7.17%)

สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยในตลาดอาเซียน 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม 2566) พบว่า สินค้าเกษตรไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียน คิดเป็น

มูลค่า 195,811 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 5 กลุ่มแรก ได้แก่ (1) น้ำตาล มูลค่า 81,604 ล้านบาท อาทิ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (2) เครื่องดื่ม มูลค่า 43,565 ล้านบาท อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง นมยูเอชที นมถั่วเหลือง (3) ข้าวและธัญพืช มูลค่า 31,284 ล้านบาท อาทิ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ปลายข้าว ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100% (4) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่า 27,419 ล้านบาท อาทิ เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม ซอสพริก น้ำปลา กะปิ และ (5) ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม มูลค่า 23,828 ล้านบาท อาทิ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก เส้นไหม วั่นเส้น บิสกิต และเค้ก

ขณะที่การนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่านำเข้า 131,571 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 4.76 สินค้าเกษตรนำเข้าสูงสุด 5 กลุ่มแรก ได้แก่ 1. พืชผักที่บริโภคได้ มูลค่า 20,749 ล้านบาท 2. ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่า 16,378 ล้านบาท 3. ข้าวและธัญพืช มูลค่า 15,321 ล้านบาท 4. ปลาและสัตว์น้ำ มูลค่า 14,664 ล้านบาท อาทิ เนื้อปลาบดแช่แข็ง ปลาทะเลอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น เช่น ปลากรูเพอร์ ปลาดอกหมากรับยาว เป็นต้น และ 5. ของ



ปรุงแต่งจากรัฐพืช แป้งและนม มูลค่า 11,126 ล้านบาท
อาทิ อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก บิสกิต เค้ก
แวกเฟิล และเวเฟอร์

ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1.อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 65,104 ล้าน
บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.89 ของมูลค่าการส่ง
ออกสินค้าเกษตรในอาเซียน 2.มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออก
64,408 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.67 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียน 3.กัมพูชา มีมูลค่า
การส่งออก 43,897 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
13.41 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียน

นอกจากนี้ สศก. ยังได้ติดตามสถานการณ์การค้า
ระหว่างไทยกับตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จีน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป พบว่า การส่งออก
สินค้าเกษตรของไทยไปตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 16.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
โดยผลไม้เมืองร้อนของไทย เช่น ทุเรียน สับปะรด มังคุด
มะม่วง ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและตอบรับ
อย่างดีจากผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีความ
ต้องการผลไม้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในคุณภาพ
มาตรฐานของผลไม้ไทย ประกอบกับรายได้ประชากรที่
สูงขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อสูง.

เกษตรโคราชเกมส์สานสัมพันธ์ 8 หน่วยงาน

นครราชสีมา - นางสมพิศ ทองคีนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “เกษตรโคราชเกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปีนี้มี 8 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

นครราชสีมา, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการรักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา, สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา, สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน



สานสัมพันธ์ - เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “เกษตรโคราชเกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปีนี้มี 8 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

เริ่มแล้ว! พี่นซีพชาวประมง 2 ทมิ้นคน

● “ภูมิธรรม-ธรรมนัส” ปลดล็อกเรือชายฝั่ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ที่เป็นปัญหาสำหรับชาวประมงไทยนับแสนคน ซึ่ง ครม. ได้มีการเพิ่มวันการทำประมงให้กับเรือประมง 1,200 ลำ เพื่อแก้ปัญหาประมงไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 จึงจะทำให้ช่วยการสร้างงานให้กับชาวประมงกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้ ให้กับประเทศกว่าพันล้านบาท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คืนชีวิตให้กับชาวประมงไทย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ รวมทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำประมงชายฝั่งของเรือ ขนาดไม่ใหญ่มาก จำนวน 1,200 ลำ สามารถออกทำประมงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่ง สร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท

ด้านนางสาว โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ซึ่งเป็นการจัดทำกฎระเบียบเพื่อห้ามและควบคุมการอุดหนุนที่ภาครัฐของแต่ละ ประเทศให้แก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อรักษาความยั่งยืนของสัตว์น้ำ ทางทะเล จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ www.dtn.go.th ตั้งแต่วันที่ 3-23 ม.ค. 67

สำหรับความตกลงดังกล่าวถือเป็นความตกลงฉบับแรกของดับบลิวทีโอ ที่มีเป้าหมายเพื่อ สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว 55 ราย เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป ไนจีเรีย ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้ เมื่อมีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือ 110 ประเทศ จากทั้งหมด 164 ประเทศ ให้สัตยาบัน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

ข่าวหน้าหนึ่ง

วันพุธ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ

หน้าแรก / ในประเทศ



'กรมการข้าว'ร่วมตักบาตรทำบุญปีใหม่ 2567 กระทรวงเกษตรฯ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ

ในการนี้นายณัฐฤกษ์รัตติ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ดร.ชิษณุชา บุคดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมทำบุญตักบาตรฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2567 และรับพรปีใหม่จาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความสิริมงคลในการทำงาน

- 006







